

"หมอธี" ประกาศเลิกใช้ครูทำธุรการ ทุ่ม3พันล้านจ้างจหนท.

นำเสนอเมื่อ : 20 ส.ค. 2561

รมว.ศึกษาธิการ ลั่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครูไม่ต้องทำงานธุรการ เผย สพฐ.เตรียมงบฯ 3 พันล้าน จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ-ภารโรงให้ครบทุกโรงเรียน

วันนี้ (20 ส.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ โดยมีครู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการภาค (ศทภ.) ศึกษาธิการจังหวัด(ศจ.) เข้าร่วม ว่า ศธ.ตกเป็นจำเลยสังคมในเรื่องการจัดการศึกษามานานพอสมควร แต่ขณะนี้เท่าที่ดูการศึกษาในภาพรวมของเราเป็นไปในทิศทางค่อนข้างดี ทั้งที่ปีงบประมาณ 2561 ศธ.ได้รับงบฯน้อยลง 9 ล้านบาท ขณะที่ปีงบฯ 2562 ได้น้อยลงอีกประมาณกว่า 1 พันล้านบาท แต่กลับแก้ไขปัญหาได้หลายส่วน เช่น การอบรมครู ซึ่งที่ผ่านมาใช้งบฯปีละประมาณ 9 พันกว่าล้านบาท แต่เมื่อทำโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรใช้งบฯเพียง 2 พันกว่าล้านบาท ในการอบรมครูกว่า 3 แสนคน ขณะเดียวกันยังขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไปปรับลดโครงการต่างๆ ที่ไม่จำเป็น เช่น การจัดกิจกรรมที่ต้องขนคนไป ซึ่งใช้งบฯจำนวนมากก็หายกลีบ เป็นต้น ซึ่งทำให้มีเงินเหลือจ่าย เพื่อนำไปพัฒนาส่วนอื่นเพิ่มขึ้น

"ผมขอให้ สพฐ.เดินหน้าลดภาระครู ให้ครูมีเวลาสอนเด็กได้อย่างเต็มที่ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ครูไม่ต้องทำงานธุรการ ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมงบฯกว่า 3 พันล้านบาท ในการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการและภารโรงให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้ ก็ให้ทำต่อไป สำหรับโรงเรียนขนาดอื่นๆ ให้ สพท.รับ ไปดำเนินการแทน รวมถึงให้ซ่อมแซม จัดสร้างบ้านครู และไปพิจารณาแก้ไขระเบียบขอกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการเข้าพักบ้านพักครู เพื่ออำนวยความสะดวก ขณะเดียวกันจะได้แก้ปัญหาไม่ให้ครูย้ายถิ่นฐานบ่อย ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตครูดีขึ้น ทั้งนี้ ที่ผมเป็นห่วงคือ กลัวว่าเมื่อนักการเมืองเข้ามาแล้วจะทำให้ทุกอย่างที่ทำเปลี่ยนแปลง ดังนั้น นักการเมืองถ้าจะมารื้อสิ่งที่ผมทำก็ขอให้ทุกคนช่วยกันประท้วงหน่อย เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตครูดีขึ้น" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561](#)